

TẠI SAO NÊN LỰA CHỌN CAO ĐẲNG DÜRHAM?

PHÁT TRIỂN MỘT NỀN TẢNG HỌC THUẬT VỮNG CHẮC CHO SỰ NGHIỆP CỦA BẠN

Các chương trình của chúng tôi đều hướng tới một mục tiêu chung: đào tạo ra thế hệ sinh viên ưu tú có đủ khả năng làm việc, sở hữu đầy đủ các kỹ năng và kiến thức mà nhà tuyển dụng cần trong thời điểm hiện tại. Tại Cao đẳng Durham (DC), bạn sẽ được học tập và đào tạo các kiến thức cũng như kỹ năng ở trình độ cao nhất thông qua một khóa học liên tục được cải tiến để bắt kịp xu hướng thực tiễn của lực lượng lao động.

HỌC HỎI TỪ CÁC CHUYÊN GIA TRONG NGÀNH

Cho dù bạn còn là sinh viên đang theo học tại trường hay người đi làm, giáo sư và các giảng viên hướng dẫn đều là những chuyên gia có mạng lưới quan hệ rộng trong lĩnh vực của họ, có kinh nghiệm thực tế và biết rõ bạn cần những gì để được tuyển dụng.

KẾT NỐI VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG CŨNG NHƯ CÁC CÔNG TY ĐỐI TÁC TRONG NGÀNH

Là sinh viên DC, bạn sẽ nhận được những cơ hội tuyệt vời từ mạng lưới mối quan hệ đáng tin cậy mà chúng tôi đã xây dựng với các nhà tuyển dụng trên mọi lĩnh vực. Từ các diễn giả khách mời nổi tiếng, hội chợ việc làm thiết thực đến các sự kiện giao lưu năng động, bạn sẽ có cơ hội được tiếp cận với các nhà tuyển dụng hàng đầu với tư cách là sinh viên và cựu sinh viên.

KIỂM THÊM THU NHẬP NGAY TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Cho dù là thông qua chương trình giáo dục hợp tác (co-op) hay chương trình vừa học vừa làm tại trường, các sinh viên quốc tế học tập tại DC đều có cơ hội được kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống ngay trong quá trình phát triển các kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp tương lai.

ĐƯỢC ĐÀO TẠO KINH NGHIỆM THỰC TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ HỌC TẬP HIỆN ĐẠI

Sinh viên DC có thể vừa học vừa làm, tích lũy các kiến thức bổ ích sau đó tạm rời xa sách vở và đến với các cơ sở vật chất hiện đại để nhanh chóng áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế. Từ lập trình rô-bốt tại Trung tâm sản xuất tích hợp đến rèn luyện kỹ năng nấu nướng tại nhà hàng Bistro '67 với đầy đủ các dịch vụ, có rất nhiều trải nghiệm thực tế đang chờ đón bạn.



THÔNG TIN LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ

T: +1.905.721.2000 ext 7697

E: international@durhamcollege.ca

ĐÔNG NAM Á:

Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Sri Lanka
sea@durhamcollege.ca

* Nếu bạn là người nộp đơn xin nhập học từ bất kỳ quốc gia nào nêu trên, vui lòng liên hệ với đại diện tại quốc gia của bạn.

NỘP ĐƠN XIN NHẬP HỌC CỦA BẠN

DURHAMCOLLEGE.CA/INTAPP

BẠN THUỘC VỀ NƠI ĐÂY

Khám phá Durham College và nộp đơn xin nhập học ngay hôm nay!

DURHAMCOLLEGE.CA/INTERNATIONAL

HỌC PHÍ & LỆ PHÍ

Học phí và lệ phí trung bình là 16.000 đô la một năm học cho hầu hết các chương trình. Để biết học phí cho từng chương trình cụ thể, hãy truy cập durhamcollege.ca/programs.

HỌC BỔNG

Sinh viên quốc tế theo học tại Cao đẳng Durham sẽ đủ điều kiện nhận nhiều loại học bổng khác nhau, có thể giúp trang trải đáng kể chi phí học tập và chi phí sinh hoạt. Phần thưởng này chỉ dành cho sinh viên quốc tế toàn thời gian mới nhập học trong chương trình học đầu tiên.

HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN XUẤT SẮC

Sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc trong chương trình học có thể được trao học bổng trong suốt khóa học có giá trị lên tới 1.000 đô la Canada. Chúng tôi tự hào chia sẻ rằng có 27 sinh viên quốc tế xuất sắc đã nhận được học bổng này trong năm học 2022-2023 vừa rồi.

HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN CÓ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CAO

Các cá nhân sẽ được tự động đánh giá để xem liệu họ có đủ điều kiện nhận học bổng này hay không trong suốt quá trình nộp đơn. Sinh viên có điểm tiếng Anh càng cao sẽ có cơ hội nhận được học bổng càng lớn, lên tới 1.500 đô la Canada.

Đội ngũ giảng viên của Cao đẳng Durham sẽ đánh giá từng sinh viên dựa trên điểm tiếng Anh của họ. Các bạn sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng trong học kỳ đầu tiên sẽ được thông báo qua email. Số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn để đóng học phí cho học kỳ thứ hai. Học bổng không được gia hạn.

CÁC CƠ SỞ CỦA TRƯỜNG



OSHAWA



WHITBY

PHẦN THƯỞNG LÊN ĐẾN 1.000 ĐÔ LA CANADA

Điểm Tiếng Anh cuối kỳ lớp 12 đạt 80%**

CAPE-Lớp 2

CSEC(CXC)-Lớp 1

Level A - Lớp B

Level O - Lớp A/7

BGCSE - Lớp A

B2 WAEC

KCSE - Lớp A-

Điểm IELTS học thuật đạt 7.5

TOEFL (IBT) 102

Tiếng Anh 1B A HL-Lớp 5

Duolingo 120

UCE Lớp 1

PHẦN THƯỞNG LÊN ĐẾN 1.500 ĐÔ LA CANADA

Điểm Tiếng Anh cuối kỳ lớp 12 đạt 85%**

CAPE-Lớp 1

Level A - Lớp A/A*

Level O - Lớp A*/8 hoặc 9

A1 WAEC

KCSE - Lớp A

Điểm IELTS học thuật đạt 8.0

TOEFL (IBT) 110

Tiếng Anh 1B A HL - Lớp 6 hoặc 7

Kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh phải được nộp vào cùng thời điểm nộp đơn xin nhập học và sinh viên phải thanh toán học phí trước thời hạn ghi trên thư mời nhập học để đủ điều kiện xét ghi danh.

**Điểm tiếng Anh lớp 12 sẽ được xét nếu bạn chỉ theo học chương trình giảng dạy của Canada hoặc Hoa Kỳ.

HỌC BỔNG ĐẦU VÀO BẰNG CỬ NHÂN

Các sinh viên quốc tế theo học chương trình Cử nhân tại Cao đẳng Durham sẽ có cơ hội nhận được những phần học bổng vô cùng giá trị. Vui lòng truy cập durhamcollege.ca/financialaid để biết thêm thông tin chi tiết.

KÍ TÚC XÁ

KÍ TÚC XÁ TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG

Ký túc xá trong khuôn viên trường không chỉ là nơi để ở. Ký túc xá mang đến cơ hội giao lưu với bạn bè và trải nghiệm cuộc sống trong khuôn viên trường. Ký túc xá sinh viên được trang bị đầy đủ nội thất, cung cấp mọi tiện nghi cần thiết để có những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ tại môi trường đại học. Xin nhập học trực tuyến tại durhamresidence.ca.

KÍ TÚC XÁ NGOÀI KHUÔN VIÊN TRƯỜNG

Nếu bạn muốn sinh sống ngoài khuôn viên trường cho thoải mái thì có một số lựa chọn dành cho bạn, bao gồm chỗ ở chung tại ký túc xá ngoài khuôn viên trường và ở riêng tại các khu home-stay. Để biết thêm thông tin, truy cập durhamcollege.ca/international/housing.

KHU HOME-STAY

Ở cùng một gia đình người dân nội địa trong thời gian bạn theo học tại Canada và tích lũy thêm nhiều trải nghiệm giáo dục có giá trị tại Canada. Để biết thêm thông tin, truy cập canadahomestaynetwork.ca/for-students.

YÊU CẦU TUYỂN SINH

Khi nộp đơn xin nhập học một chương trình, ứng viên phải đáp ứng mọi yêu cầu tuyển sinh. Khám phá toàn bộ danh sách các chương trình của chúng tôi tại durhamcollege.ca/programs để biết thêm thông tin chi tiết.

CÁC YÊU CẦU VỀ CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH

IELTS Học thuật: Dịch vụ kiểm tra tiếng Anh quốc tế

IBT TOEFL: Bài kiểm tra tiếng Anh như một ngoại ngữ

Mã số tổ chức thi TOEFL: 8428.

CÁC YÊU CẦU	VỀ CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH
Các chương trình Cao đẳng kéo dài một năm ở Ontario	IELTS Học thuật: 6.0, không có kỹ năng nào dưới 5.5
Chương trình cấp chứng chỉ	IBT TOEFL: 80, với điểm thành phần tối thiểu đạt 20
Các chương trình Cao đẳng kéo dài hai năm ở Ontario	Pearson PTE: Tổng điểm tối thiểu đạt 53 (không có điểm thành phần nào dưới 49 L.W.S.R)
Các chương trình Cao đẳng kéo dài ba năm ở Ontario	CAEL: Tổng điểm đạt 60 và không có điểm thành phần nào dưới 60
Bằng Cao đẳng Nâng cao	Duolingo: 105 IELTS Học thuật: 6.5, không có kỹ năng nào dưới 6.0
Chứng chỉ đại học sau khi hoàn thành chương trình Cao đẳng kéo dài một năm ở Ontario và các chương trình rút gọn, cấp tốc cũng như các chương trình cấp chứng chỉ, văn bằng hoặc bằng cấp sau đây	IBT TOEFL: 88, với điểm thành phần tối thiểu đạt 22 Pearson PTE: Tổng điểm tối thiểu đạt 60 (không có kỹ năng nào dưới 57 L,W,S,R) CAEL: Tổng điểm đạt 70 và không có điểm thành phần nào dưới 70 Duolingo: 115
Các trường hợp ngoại lệ: <ul style="list-style-type: none">Điều dưỡng Thực tậpChuyên viên Trợ lý Rối loạn Giao tiếp (Bằng đại học)	IELTS Học thuật: 7.0, không có kỹ năng nào dưới 6.5 IBT TOEFL: 94, với điểm thành phần tối thiểu đạt 23

Để biết thêm thông tin về yêu cầu tiếng Anh, vui lòng truy cập durhamcollege.ca/international/elr.

CÁCH THỨC XIN NHẬP HỌC

BƯỚC MỘT: LỰA CHỌN MỘT CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐẢM BẢO ĐỦ ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN

Để biết danh sách các chương trình, thông tin chi tiết và yêu cầu tuyển sinh, hãy truy cập: durhamcollege.ca/programs.

BƯỚC HAI: KIỂM TRA CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH

Đảm bảo rằng bạn đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu về trình độ học vấn và chứng chỉ tiếng Anh. Để biết thông tin chi tiết, truy cập durhamcollege.ca/international/admissions.

BƯỚC BA: XIN NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN

Xin nhập học thông qua cổng thông tin trực tuyến durhamcollege.ca/intapp và thanh toán 100 đô la Canada lệ phí xin nhập học.

BƯỚC BỐN : KIỂM TRA TRẠNG THÁI ĐƠN XIN NHẬP HỌC CỦA BẠN

Sau khi nhận được thông tin đăng nhập, bạn có thể truy cập cổng thông tin dịch vụ tự xin nhập học của DC International thông qua durhamcollege.ca/international/afteryouapply

Nhấp vào hộp màu xanh lá cây "kiểm tra trạng thái đơn xin nhập học" để truy cập cổng thông tin và đơn xin nhập học của bạn.

BƯỚC NĂM: CHẤP NHẬN NHẬP HỌC

Nhận Thư chấp nhận và xác nhận nhập học bằng cách thanh toán học phí học kỳ đầu tiên trước ngày hết hạn. Sau khi nhận được Thư chấp nhận, hãy xác nhận suất học và thanh toán học phí học kỳ đầu tiên càng sớm càng tốt thông qua cổng thông tin dịch vụ xin nhập học của DC International.